

TTPP ช่วยสนับสนุนธุรกิจโลกาภิวัตน์

TTPP ช่วยค้นหาคู่ค้าจากทุกมุมโลกผ่านอินเทอร์เน็ต

ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร กุญแจสำคัญความสำเร็จในธุรกิจยุคนี้ คือการใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด

TTPP (Trade Tie-up Promotion Program) คือ website ที่จะช่วยคุณค้นหาคู่ค้าในหลายประเภทธุรกิจ เช่น ธุรกิจนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วน การถ่ายถอดแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี การลงทุน การเชื่อมโยงทางธุรกิจ การจัดตั้งสำนักงานหรือโรงงาน และการให้บริการทางธุรกิจ

คุณสามารถค้นหาข้อมูลธุรกิจที่ลงทะเบียนกับ TTPP ได้อย่างอิสระ และยังสามารถส่งข้อมูลของบริษัทคุณไปทั่วโลก โดยผ่านการลงทะเบียนกับ TTPP เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น นอกจากนี้ การลงทะเบียน การค้นหา หรือการเลือกค้นข้อมูลนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งช่วยให้คุณค้นหาคู่ค้าทางธุรกิจของคุณได้อย่างง่ายดายและสะดวกรวดเร็ว

● ลงทะเบียนบนอินเทอร์เน็ตฟรีและง่ายดาย

ในการใช้ TTPP ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การค้นหา และการเลือกค้นดูข้อเสนอของธุรกิจต่างๆ การเสนอข้อมูลของบริษัทคุณและการจับคู่ค้นหาอัตโนมัติ คุณจะต้องลงทะเบียนก่อน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ขั้นตอนการลงทะเบียนมี

ดังนี้ คือเริ่มต้นโดยการใส่ข้อมูลองค์กรของคุณ และข้อมูลของบุคคลที่รับผิดชอบ เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับ e-mail แจ้งถึง User ID และรหัสผ่าน หลังจากนั้น คุณก็สามารถใช้ User ID ที่ได้รับเพื่อลงทะเบียนข้อมูลของคุณ



● การค้นหาแบบเร่งด่วนและการค้นหาแบบละเอียด

การค้นหาข้อเสนอ แบ่งเป็น 2 แบบ คือ ค้นหาแบบเร่งด่วน และค้นหาแบบละเอียด แม้กระทั่งบุคคลที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับ TTPP ก็สามารถค้นหา และดูข้อมูลที่เสนอเข้ามา ด้วยการค้นหาแบบเร่งด่วน โดยค้นหาข้อเสนอตามลักษณะธุรกิจ และการแบ่งหมวดหมู่ของข้อมูล ส่วนการค้นหาแบบละเอียดนั้น คุณสามารถค้นหาข้อมูลให้ตรงตามเป้าหมาย โดยกำหนดเงื่อนไข เช่น keyword ประเภทของธุรกิจ ประเทศที่ต้องการติดต่อด้วย และตามประเภทของข้อเสนอ เป็นต้น



● หมวดธุรกิจ

หมวด	ข้อเสนอที่จะแลกเปลี่ยน
การนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วน	เราต้องการที่จะขายผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วน เราต้องการที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วน
การถ่ายถอดแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี	เราต้องการที่จะถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยี เราต้องการที่จะแนะนำความรู้ทางเทคโนโลยี เรากำลังมองหาหุ้นส่วนสำหรับการทำวิจัย และพัฒนา
การลงทุน	เราต้องการจะลงทุน เราต้องการที่จะหาผู้ลงทุน
การเชื่อมโยงทางธุรกิจ	เราต้องการเป็นตัวแทนทางธุรกิจ ที่เกี่ยวกับการขาย การผลิต และการบริการ เราต้องการเป็นตัวแทนทางธุรกิจ ที่เกี่ยวกับการขาย การผลิต และการบริการ
การจัดตั้งสำนักงานหรือโรงงาน	เรามีสถานที่สำหรับจัดตั้งสำนักงานหรือโรงงาน เรากำลังมองหาหุ้นส่วนสำหรับการทำวิจัย และพัฒนา
การให้บริการทางธุรกิจ	เราต้องการที่จะให้บริการทางธุรกิจ เรากำลังมองหาการให้บริการทางธุรกิจ

การลงทะเบียนกับ TTPP



● TTPP's Functions

	ผู้ใช้ที่ไม่ลงทะเบียน	ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน
ค้นหาข้อเสนอ (proposals) ที่คุณสนใจ	○	○
เลือกข้อเสนอ (proposals) ที่คุณสนใจ	○	○
รวบรวมข้อมูลของบุคคลที่รับผิดชอบในข้อเสนอ (proposal) ที่คุณสนใจ	×	○
ลงทะเบียนข้อเสนอของคุณ	×	○
ลงทะเบียนข้อมูลขององค์กร และ homepage (URL) ของคุณด้วย Hyperlink function	×	○
ติดต่อกับบุคคลที่รับผิดชอบในข้อเสนอ (proposals) ที่คุณสนใจ	×	○
ใช้ embedded e-mail หรือ Fax From ในการติดต่อกับบุคคลที่รับผิดชอบในข้อเสนอ (proposals) ที่คุณสนใจ	×	○
รับและส่ง e-mail อัตโนมัติ เมื่อ TTPP สามารถจับคู่ข้อเสนอของคุณได้ (การจับคู่ค้นหาอัตโนมัติ)	×	○

● การเลือกค้นข้อมูลธุรกิจที่ได้ลงทะเบียนทั้งในญี่ปุ่นและจากนานาประเทศ

คุณสามารถดูข้อเสนอที่ลงทะเบียนไว้ได้ทั้งหมด (ยกเว้นแต่ข้อเสนอที่ไม่เปิดเผย) บริษัทต่างชาติในญี่ปุ่น สามารถค้นหาคู่ค้าในญี่ปุ่น หรือบริษัทในเครือของญี่ปุ่นที่อยู่ต่างประเทศ และบริษัทในต่างประเทศก็ยังสามารถค้นหาคู่ค้าจากประเทศใดๆ ก็ได้



● หน้าแรกที่แสนสะดวก

ในหน้าแรกของ TTPP จะเป็นหน้าที่แนะนำข้อเสนอของบริษัทที่ลงทะเบียนใหม่ซึ่งคุณสามารถข้ามหน้านี้ไปสู่อื่นๆ เพื่อสอบถามข้อมูลจาก TTPP ในการลงทะเบียน และการค้นหาข้อมูล อื่นๆ



● ระบบค้นหาอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาในการค้นหา

เมื่อพบข้อมูลที่ลงทะเบียนจากนานาประเทศตรงกับความต้องการของคุณ TTPP จะแจ้งกลับโดยอัตโนมัติไปยังคู่ค้าทั้งสองฝ่ายผ่านทาง e-mail ซึ่งจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูล



URL: <http://www.jetro.go.jp/tppj/> (ภาษาญี่ปุ่น)
<http://www.jetro.go.jp/ttpe/> (ภาษาอังกฤษ)